

## HƯỚNG DẪN

### Những nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2021

-----

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTGTW ngày 04/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Chương trình số 06-CTr/TU ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2021 như sau:

#### **I. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác Khoa giáo; nắm dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trong lĩnh vực Khoa giáo**

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan ở địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng liên quan đến công tác Khoa giáo; tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong năm 2021.

- Các ngành, đơn vị thuộc khối Khoa giáo và ban tuyên giáo các cấp cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông về những chủ trương mới, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương thuộc lĩnh vực Khoa giáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nhất là chú trọng các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang Thông tin điện tử UBND tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo:

+ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: tập trung chỉ đạo tuyên truyền về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng, Quốc

hội, Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, nhấn mạnh các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục.

Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới các tầng lớp nhân dân về triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018... Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chống bạo lực học đường. Kịp thời nắm bắt, có giải pháp xử lý những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

+ Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ: Tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, công tác trí thức; các định hướng phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước; các thành tựu, đóng góp của ngành khoa học và công nghệ; các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội... Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường.

+ Đối với lĩnh vực các vấn đề xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; Chương trình sức khỏe Việt Nam, Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình dinh dưỡng... phát triển y dược cổ truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới; phát triển thể dục thể thao quần chúng...

- Ban tuyên giáo các cấp, chủ động thực hiện tốt nội dung Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp

luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc; dự báo và chủ động xây dựng kịch bản tuyên truyền, đấu tranh trong trường hợp có sự việc xảy ra.

## **II. Một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác khoa giáo:**

### **1. Về sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng**

1.1 Ngành Tuyên giáo và các cơ quan, đơn vị thuộc khối Khoa giáo tập trung tham mưu cho cấp ủy:

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI *“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”*.

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về *“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”*.

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về *“phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”*.

Đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc khối khoa giáo trên địa bàn tỉnh kịp thời tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn tổng kết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết (khi cần thiết).

1.2. Đối với các báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể.

### **2. Công tác hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương**

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đơn vị thuộc khối Khoa giáo tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực Khoa giáo, nhất là tham mưu triển khai thực hiện các nội dung định hướng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lĩnh vực Khoa giáo.

## **2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề:**

### **2.1.1 Về giáo dục và đào tạo**

- Triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “*về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”; Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII “*về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học*” gắn với thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ “*về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên*”.

- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đôn đốc, giám sát việc sử dụng, giảng dạy Bộ tài liệu “*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông*” và việc biên soạn, thẩm định và triển khai thực hiện nội dung sách Giáo dục địa phương trên địa bàn tỉnh theo lộ trình đảm bảo quy định và yêu cầu đề ra. Tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.

- Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bảo đảm an toàn, nghiêm túc; kịp thời đề xuất, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện việc rà soát, sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và các nội dung liên quan về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; trọng tâm là việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kỷ luật, ý thức công dân, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế; tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại; phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thực nghiệm. Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh

bỏ học, nhất là miền núi và các xã bãi ngang ven biển. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý; đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhà giáo phù hợp với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2021; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại một số địa phương, đơn vị. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hệ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

### 2.1.2 Về lĩnh vực dạy nghề:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” gắn với Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”.

- Rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện sau khi hợp nhất. Tăng cường và đa dạng các phương thức truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; đầu tư trang thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các nghề trọng điểm; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề tại các doanh nghiệp.

- Điều chỉnh, bổ sung các nghề đào tạo theo nhu cầu thực tế của xã hội, tập trung tuyển sinh và đào tạo những ngành nghề thị trường lao động đang cần. Chú trọng đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát.

### 2.1.3 Về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

- Ban Tuyên giáo các cấp ủy chủ động làm việc, phối hợp với hội khuyến học các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập*”. Tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, nhất là sau Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp và các trung tâm học tập cộng đồng. Chú trọng vận động quỹ khuyến học, khuyến tài; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

## ***2.2 Về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường***

### ***2.2.1 Về công tác khoa học và công nghệ***

- Xây dựng, cơ cấu lại và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “*về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*” và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý tài chính theo nguyên tắc đặt hàng, dựa vào kết quả, hiệu quả cuối cùng. Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động chuyên ngành.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ, góp phần cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2021-2025.

### 2.2.2 Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức

-Thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới và nội dung Công văn số 186-CV/TU ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “*về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt nội dung liên quan góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên và đội ngũ trí thức theo nội dung Công văn số 3902-CV/TU ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 “*về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”.

- Các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức tốt Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên Nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

### 2.2.3 Về công tác môi trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực môi trường. Tham mưu, triển khai có hiệu quả Kế hoạch 230-KH/TU ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI “*về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường*”.

- Ưu tiên nguồn lực cho bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, phân loại chất thải rắn tại nguồn; giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc liên quan đến rác thải, ô nhiễm môi trường. Tham mưu việc quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, đề án trước khi triển khai; kiên quyết không cấp giấy phép đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ việc xả thải của các cơ sở sản xuất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

- Xây dựng các kịch bản, kế hoạch hành động, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, thích ứng với biến đổi khí hậu.

### **2.3 Về lĩnh vực y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các vấn đề xã hội.**

#### **2.3.1 Về y tế**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “*về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân*”; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX “*về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới*”, Thông báo Kết luận số 27-KL/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư khóa XI về việc sơ kết Chỉ thị 54-CT/TW. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới*”.

- Phát triển sự nghiệp y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân (phần đầu đạt 29,53 giường bệnh/vạn dân (*không tính trạm y tế xã*) và 7,63 bác sỹ/vạn dân *theo nội dung Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 về lĩnh vực y tế*). Đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các cấp; khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện cấp tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập.

- Phát triển hệ thống y tế dự phòng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tham mưu việc kêu gọi đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa y tế kỹ thuật cao, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

- Chú trọng việc nâng cao y đức; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ. Làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ quản lý, y, bác sỹ được điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí và địa bàn công tác. Tham mưu thực hiện



chính sách đãi ngộ xứng đáng, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa X “*về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*”; Kết luận số 392-KL/TU ngày 04/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác Đông y; nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Động viên, khuyến khích những lương y giỏi có những phương thức và bài thuốc gia truyền hay, hiệu quả tham gia vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân.

### 2.3.2 Về công tác dân số, gia đình và trẻ em

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “*công tác dân số trong tình hình mới*”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 “*về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh*”.

- Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 26-KL/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “*xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 04/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về đẩy mạnh xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh*”. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “*Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc*” và thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng gia đình văn hóa tại các địa phương, cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới*”. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chú trọng công tác tập huấn về lĩnh vực trẻ em. Phối hợp tổ chức truyền thông và tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc về trẻ em hiện nay như về bạo lực, ngược đãi; xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động; bỏ học, vi phạm pháp luật, tảo hôn...

### 2.3.3 Công tác thể dục, thể thao

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 07/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Quan tâm đầu tư nguồn lực các môn thể thao thể

mạnh của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, hoạt động thể dục thể thao quần chúng...

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu cho cấp ủy báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về *“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”*.

#### 2.3.4 Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh về BHXH, BHYT, nhất là Kế hoạch 157-KH/TU ngày 17/9/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII *“về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”* có hiệu quả.

- Phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia và thụ hưởng. Thực hiện có hiệu quả công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong khám, chữa bệnh BHYT nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

### 3. Về nâng cao năng lực cho cán bộ tuyên giáo phụ trách công tác khoa giáo

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách theo dõi, tham mưu công tác Khoa giáo; căn cứ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác Khoa giáo vào chương trình công tác của ngành khoa giáo.

- Tạo điều kiện để cán bộ được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; tham dự các cuộc họp, giao ban, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về công tác Khoa giáo ở địa phương, cơ sở.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Phòng Khoa giáo nghiên cứu, thu thập tài liệu để biên soạn tài liệu *“Những nội dung cơ bản liên quan đến công tác Khoa giáo”*, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng tham mưu, chỉ đạo công tác Khoa giáo ở các cấp, nhất là cơ sở. Cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, năng lực tham mưu về công tác Khoa giáo, đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển ngày càng cao của xã hội.

### III. Về kiểm tra, giám sát

1. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 04-KH/BTGTU ngày 29/01/2021 của Ban và tổ chức khảo sát chuyên đề tại một số địa phương, đơn vị (có kế hoạch chi tiết gửi sau).

2. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho cấp ủy cấp mình tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát công tác Khoa giáo tại các địa phương, đơn vị.

### IV. Tổ chức thực hiện

- Các sở, ban, ngành trong khối Khoa giáo tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác Khoa giáo; kịp thời thông tin, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những vấn đề liên quan để phối hợp, tham mưu, giải quyết.

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học; chủ động, thực hiện kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm, đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc đào tạo và cung ứng lao động.

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ nội dung Hướng dẫn này, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả; theo dõi, tổng hợp, báo cáo cho cấp ủy cùng cấp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời đề xuất cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, và cuối năm, tổ chức giao ban các ngành trong khối khoa giáo tại địa phương, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương/.

#### Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo Trung ương và T26 (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Các sở, ngành thuộc Khối Khoa giáo,
- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh,
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Khoa giáo, Tổng hợp
- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Võ Đình Trà**